

**ด่วนที่สุด**

ที่ ทส ๐๑๐๐/ ๒๗/๖



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

**๑๓ มกราคม ๒๕๖๕**

เรื่อง การดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ้างถึง หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๐๑/๙๘๗๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอกราบเรียนว่า ได้จัดทำผลการดำเนินการ  
ตามข้อหาหรือดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานรัฐมนตรี

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๓๕

การดำเนินการตามข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐  
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ของนายพพล เหลืองทองนารา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย

**ประเด็นข้อหาหรือ** กรณีปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ปุ๋ยราคาแพง และน้ำมันราคาแพง เนื่องจากในพื้นที่ตำบลไผ่ขอดตอน ตำบลจอมทอง และตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่บางส่วน ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกข้าว และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรชาวนาที่เพาะปลูกข้าวไปแล้ว คือ เรื่องน้ำ ซึ่งการนำน้ำมาแช่ข้าวเพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตแล้วหว่านปุ๋ย ซึ่งหากน้ำไม่มีจะส่งผลให้ชาวนาเดือดร้อนประสบปัญหาขาดทุน อีกทั้งปุ๋ยมีราคาสูง เช่น สูตร ๔๗-๐-๐ ราคา ๗๐๐ บาท และสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ราคา ๘๐๐ บาท เกษตรกรต้องใช้หว่านจำนวน ๒ รอบ สารเคมีกำจัดวัชพืชมีราคาสูง น้ำมันมีราคาสูงซึ่งชาวนาต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าแปลงนา และเกษตรกรยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเกี่ยว ค่าไถ เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักและเห็นถึงความสำคัญถึงปัญหาของเกษตรกรชาวนา และขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้กับเกษตรกรชาวนา และประชาชนโดยเร่งด่วน

**ผลการดำเนินการ** กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอกราบเรียนว่า กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แล้ว พบว่า พื้นที่ตำบลไผ่ขอดตอน ตำบลจอมทอง และตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีการทำนาข้าว เป็นส่วนมาก โดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนจากเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่าน โดยใช้เขื่อนเรศวรที่เป็นอาคารทดน้ำและระบายน้ำทำการยกระดับน้ำให้สูงขึ้นที่ระดับเก็บกักเพื่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ C๑ และส่งเข้าคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย เพื่อกระจายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานแต่เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกษตรกรไม่มีน้ำสำหรับทำนา ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร) ได้ดำเนินการประสานประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งชี้แจงเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการ แล้วเสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร) เพื่อรวบรวมบรรจุเข้าแผนงานเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาลสำหรับทำนาข้าว เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำปริมาณมาก แหล่งน้ำบาดาลจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการทำนาข้าว